

"เสมา1" รอ "ศบค." ตัดสินใจเปิดเทอมเร็วขึ้นหรือไม่!

นำเสนอเมื่อ : 26 พ.ค. 2563

'ครูต้น'รอ'ศบค.'ตัดสินใจเปิดเทอมเร็วขึ้นหรือไม่! ชี้แจกกล่องสัญญาณต้องจำเป็นจริงๆ

26 พฤษภาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พูดถึงหลักสูตรต่างๆและปริญญาต่างๆ โดยขอให้ ศธ.ดูความเหมาะสมในการวางแผนและการเตรียมความพร้อมให้เห็นว่าภายใน 4-5 นี้ คนที่เรียนจบปริญญาต่างๆออกมาตรงกับความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ที่เห็นว่าหลายหน่วยงานมีค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนให้กับทุกคน จึงอยากให้หน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันในการทำสื่อสาระการรับรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากต่างคนต่างทำประสิทธิภาพอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้เดินทางมาหารือร่วมกันที่กระทรวงศึกษาธิการ

โดยนายณัฏฐพล กล่าวว่า ตนและรมว.ดีอีเอสได้หารือกันถึงแนวทางการเตรียมการเรียนการสอนภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากได้เห็นถึงการใช้ดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีอุปสรรคในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ในระยะยาวก็ต้องมีการวางแผน หากโรงเรียนมีความต้องการคุณครูและนักเรียนมีความต้องการอบรมพัฒนาตนเองในอนาคตจึงดูว่าจะต้องมีการเตรียมการอะไรบ้างในเมืองตน

รมว.ศธ. กล่าวต่อว่า ส่วนกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลที่จะแจกให้บ้านนักเรียนที่ไม่สามารถรับสัญญาณในการเรียนผ่านระบบ DLTV และทีวีดิจิทัลได้นั้น จะต้องไปดูในพื้นที่จริงและดูความจำเป็นที่จะต้องให้ เพราะหากมองเป้าหลักให้มีการเรียนการสอนที่โรงเรียนแล้ว ที่บ้านก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยลง จึงอยากให้ใช้ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นจริงๆ

“ส่วนจะเปิดเรียนได้เร็วขึ้นหรือไม่นั้น ทางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.)จะเป็นผู้พิจารณาทั้งหมด และศธ.ก็มีตัวแทนไปรับฟังข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น การดำเนินการเปิดภาคเรียนต้องรอฟังจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก ส่วนกรณีที่โรงเรียนนานาชาติขอเปิดเทอมในวันที่ 1 มิ.ย. นั้น ในวันศุกร์นี้ก็คงทราบว่าผลจะเป็นอย่างไร เพราะ ศบค.ใหญ่จะมีการประชุม ซึ่งขณะนี้ก็มีการประเมินสถานการณ์และความเหมาะสมในทุกๆส่วนอยู่ และศธ.ก็จะเสนอข้อมูลความเหมาะสมเข้าไปในที่ประชุม” รมว.ศธ. กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [แนวหน้า วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563](#)